
(ส ำเนำ) 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2567 
วันที่ 14 มิถุนำยน  ๒๕๖7 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
……………………………. 

 
 

ผู้เข้ำประชุม  9  คน  เข้ำประชุม  8  คน  ไม่มำประชุม    1    คน   
       

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายเสถียร  พันโน 
นางอุมาพร  สันโสภา 
นายอัฐพงษ์  ภาระคร 
นายจวน  สาระติ 
นายโพธิ์  อุตรวิเศษ 
นายจ านงค์  ค าอ้วน  
นายสมพงษ์  สร้อยสาคู 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.9 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
เสถียร  พันโน 
อุมาพร  สันโสภา 
อัฐพงษ์  ภาระคร 
จวน  สาระติ 
โพธิ์  อุตรวิเศษ 
จ านงค์  ค าอ้วน  
สมพงษ์  สร้อยสาคู 
-ลาป่วย- 

. 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  22  คน 
  
                                     

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

นายจตุรวิทย์  อายุยืน 
นายประภาส  แสนสุข 
นายพงษ์สา  หารไชย 
นางสาวละอองดาว  อบเชย 
นางสาวชลดา  สายสมุทร 
นางสาวธันยวีร์  สีนิกรณ ์
นางพูนทรัพย์  นาคาแก้ว 
นางสมบัติ  วรรณทวี 
นางวิไลวรรณ นาครินทร์ 
นางส าลี  เหมือนตา 
นางสาวภูษณิศา ชัยศิลา 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสาวแววตา กาหลง 
นางสาวภัณฑิลา  สมพร 
จ.ส.อ.สิทธิพงษ์ จันทะสิทธิ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัด อบต รก.ปลัด อบต.หนองบัวดง 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.หนองบัวดง 
นวก.การเงนและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการคลัง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

จตุรวิทย์  อายุยืน 
ประภาส  แสนสุข 
พงษ์สา  หารไชย 
ละอองดาว  อบเชย 
ชลดา  สายสมุทร 
ธันยวีร์  สีนิกรณ์ 
พูนทรัพย์  นาคาแก้ว 
สมบัติ  วรรณทวี 
วิไลวรรณ นาครินทร์ 
ส าลี  เหมือนตา 
ภูษณิศา ชัยศิลา 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
แววตา กาหลง 
ภัณฑิลา  สมพร 
สิทธิพงษ์ จันทะสิทธิ์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเกรียงศักดิ์  นาครินทร์ 
นางสาวสุรีกิตต์  จิตต านาน 
นางสว่าง  สีนิกรณ ์
นายทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 
นางสาวอรสุมา  จันทาทอง 
นางสาวเยาวลักษณ์  สันโสภา 

เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

เกรียงศักดิ์  นาครินทร์ 
สุรีกิตต์  จิตต านาน 
สว่าง  สีนิกรณ์ 
ทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 
อรสุมา  จันทาทอง 
เยาวลักษณ์  สันโสภา 

 
 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
นางสาวชลดา สายสมุทร เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงที่เคารพ สมาชิกสภา 
รองปลัด อบต.รก.ปลัด อบต. อบต.หนองบัวดง และผูเขารวมประชุม ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้มีสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมาประชุมครบองคประชุม ขอเรียนเชิญทาน 
ประธานสภาฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าป พ.ศ.
2567 ขอเรียนเชิญค่ะ  

 

นายทองสุข บุญทะวงษ์    เรียน ทานสมาชิกสภา อบต.หนองบัวดงผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ประธานสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถึงเวลาประชุมแลว กระผมขอเปดประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าป
2567 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่อง ประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ด าเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพ่ือก าจัด
ยุงลายอันเป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก ให้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านตู้ และโรงเรียนบ้านดง
เค็งตู้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 

 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว  
ประธานสภา  อบต. ให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ตรวจดูส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว เมื่อวันที่  

14 กุมภาพันธ์ 2567 ว่า สมควรที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมตรงไหนบ้าง 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ประธานสภา  อบต. ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 เม่ือวันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2567  

ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
   -ไม่มี- 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

/ ระเบียบวารที่ 4 .................. 
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ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
4.1 เรื่อง เลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น 

นางสาวชลดา สายสมุทร เรียนท่านประธานสภา อบต.ท่านผู้บริหาร ท่านสมชิกสภา อบต. และท่านผู้เข้าร่วม 
รก.ปลัด อบต.หนองบัวดง ประชุมทุกท่าน ด้วย นายสมลักษณ์ ยางน้อย สมาชิกสภา อบต.หนองบัวดง หมู่ที่ 2 

ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ไม่สามารถมาปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ เนื่องจากมีอาการ
ป่วยเรื้อรัง จึงไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ อาจส่งผลให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับกิจการสภาไม่เกิดความคล่องตัวเท่าที่ควร  

ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมสภาฯด าเนินการต่อไปได้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามระเบียบ กฎหมาย เกิดความคล่องตัว จึงให้มีการคัดเลือกเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงแทน นายสมลักษณ์  ยางน้อย ต าแหน่ง 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2565 ข้อ 5 วรรคสอง “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่
ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือพนักงาน หรือ
ข้าราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรค
สองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือขึ้น
พ้นศีรษะ” 
(ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง) *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547) 
 **ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 และ ข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ข้อความนี้แทน 
“ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด 

 

จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อ
ตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่
ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดย
ใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

/ วิธีการเสนอชื่อ .................... 
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 วิธีการเสนอชื่อ และการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจ
นับคะแนน 
 วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท า
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตร
เดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
*(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2554) 
**ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 26 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 26 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุม
แล้ว แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด
ซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวเพ่ือด าเนินการให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและ
ลงคะแนนด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ ถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่น
หรือรองประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีเข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ ก็
ให้ระงับการเลือกนั้น  หรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่ และให้
น าความในข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
*(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)          
พ.ศ. 2565) 

 

ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
        ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
วรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เท่านั้น 
*(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547) 

ประธานสภาฯ  จากที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีข้อซักถามขอเชิญครับ...เมื่อไม่มีขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
ด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ ได้ตามระเบียบที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทุก
ท่านได้ทราบแล้ว เชิญครับ 

/ นายจวน ............... 
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นายจวน  สาระติ กระผม นายจวน  สาระติ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอเสนอ นายอัฐพงษ์  ภาระคร สมาชิก 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 สภา อบต.หมู่ที่ 3  เป็นเลขานุการสภา อบต.หนองบัวดงครับ 
   ผู้รับรอง  

1. นางอุมาพร สันโสภา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1   
2. นายจ านงค์  ค าอ้วน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  

นายทองสุข  บุญทะวงษ์  มีสมาชิกท่านใด จะเสนอบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯ หรือไม่ครับ...เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีก บุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง

เลขานุการสภาฯ จึงถือว่า นายอัฐพงษ์  ภาระคร ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 
3 เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
“ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
*(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547) 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นำยอัฐพงษ์  ภำระคร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3 เป็น
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

 

๔.2  เรื่อง พิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2567  
       ครั้งที ่13/2567 

ประธานสภา อบต. เรียนท่านนายก อบต. แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
นายก อบต.  เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงทุกท่าน 

บัดนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ขอเสนอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติตาม
หลักการดังต่อไปนี้ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ไปแล้วนั้น และนายอ าเภอ
ศิลาลาดได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวดงได้ประกาศใช้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖6 เป็นต้นมา 
เนื่องจากรายจ่ายบางรายการไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย 

ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา และให้การด าเนินการในการแก้ไขปัญหา
และความจ าเป็น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผู้บริหารจึงขอเสนอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖7 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ซึ่งกล่าวไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  ซึ่งขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
กองคลัง  
รำยกำรที่ 1 

 
/ โอนลด(กองช่าง) ................. 
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โอนลด (กองช่ำง) 
โอนลดงบประมาณจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
รายการเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น คงเหลืองบประมาณก่อนโอน  
จ านวน  164,280 บาท  ขอโอนลด  จ านวน 84,000  บาท  คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน  80,280  บาท  
รวมขอโอนลดงบประมำณ จ ำนวน 84,000 บำท 

โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ (กองคลัง) 
- งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บ
น้ าประปาแบบออนไลน์  ตั้งเพ่ิม 60,000 บาท 
- งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matinter  เป็นเงิน 24,000  บาท 
รวมขอโอนงบประมาณประจ าปี ครั้งที่ 13/2567 (กองคลัง)  
จ านวน  84,000.- บาท 
กองช่ำง  
รำยกำรที่ 1 
โอนลด (กองช่ำง) 
โอนลดงบประมาณจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกฯลฯ คงเหลืองบประมาณก่อนโอน  จ านวน  100,000 
บาท  ขอโอนลด  จ านวน 100,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  0  บาท  
รวมขอโอนลดงบประมำณ จ ำนวน 100,000 บำท 

 โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ (กองช่ำง)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า หมู่ที่ 5 บ้านทัพส่วย ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 100,000.-  บาท 
    1. งานขุดดิน  
        - งานขุดลอกรางระบายน้ า ระยะทางยาว 116.00 เมตร 
    2. งานท่อ 
        - งานบ่อพักน้ าส าเร็จ คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
        - งานท่อกลม คสล. ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 20 ท่อน 
        - งานตัดถนนคอนกรีต (ขนทิ้ง) จ านวน 18.00 ตารางเมตร 
        - งานลงหินคลุกข้างท่อ จ านวน 20 ลูกบาศก์เมตร      

โอนงบประมาณประจ าปี ครั้งที่ 13/2567 (กองช่าง) จ านวน  100,000.- บาท 
รวมขอโอนงบประมำณประจ ำปี ครั้งท่ี 13/2567 จ ำนวน  184,000.- บำท  
 

/ ดังนั้น ................ 
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ดังนั้น  จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเพ่ิมตามรายการดังกล่าวข้างต้น และขอ
เสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖7 ให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปรายซักถาม 
ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2567 ครั้งที่ 13/2567 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในกำรโอนงบประมำณ ครั้งที่ 17/2567 จ ำนวน 

184,000.-บำท (-หนึ่งแสนแปดหม่ืนสี่พันบำทถ้วน-) 
4.3. เรื่องพิจำรณำกำรรับโอนกิจกำรประปำหมู่บ้ำนหลักด่ำน หมู่ที่ 3 ให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดงดูแลรับผิดชอบ  

นายทองสุข  บุญทะวงษ ์ ต่อไปเป็นการพิจารณาในข้อ 3.3. เรื่องพิจารณาการรับโอนประปาหมู่บ้าน หลัก 
ประธานสภาฯอบต.  ด่าน หมู่ที่ 3 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ดูแลรับผิดชอบ เรียนเชิญ 

ท่านนายก อบต.ครับ 
นายจตุรวิทย์ อายุยืน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
นายก อบต.  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุม ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 

บัวดงได้รับหนังสือจากทางผู้ใหญ่บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 เรื่องขอใช้ระบบประปา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เนื่องจากน้ าประปาบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
น้ าเป็นสนิมเหลืองและมีกลิ่นเหม็น ท าให้ผู้ใช้น้ าประปาบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ได้รับ 
ความเดือดร้อนจากการใช้น้ าประปาเป็นอย่างมาก และประกอบกับน้ าประปาไม่
ค่อยไหล จึงได้มีมติที่ประชุมของคณะกรรมการและผู้ใช้น้ าประปาบ้านหลักด่าน หมู่
ที่ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ว่ามีความประสงค์จะใช้ระบบน้ าประปาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง และขอโอนกิจการประปาให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวดงบริหารจัดการดูและรับผิดชอบต่อไป โดยมีรายการทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1 สมุดบันทึก  

1.1 บันทึกรายงานการประชุม สมุด 1 เล่ม 
1.2 บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประปา บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 สมุด 1 เล่ม 
1.3 บันทึกรายชื่อผู้ใช้น้ า/การจดมาตรวัดน้ า สมุด 1 เล่ม 

2. สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)  
2.1 ซัมเมอสพร้อมตู้ควบคุม 1  ชุด 
2.2 โรงสูบน้ าใส 1 หลัง 
2.3 มอเตอร์สูบน้ าดีพร้อมตู้ควบคุม 1  ชุด 
2.4 ถังเก็บน้ าใส  1  หลัง 
2.5 หอถังสูง  1  หลัง 
2.6 ระบบกรองน้ า 1  ชุด 
2.7 ระบบท่อจ่ายน้ าประปา พร้อมมาตรวัดน้ าและอ่ืน ๆ 1 หลัง 

 
/ รวมถึง ..................... 
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รวมถึงทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดส่งมาพร้อมแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามระบบ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้พิจารณาต่อไป  

ประธานสภา อบต. ขอให้ท่านรองปลัดได้อธิบายถึง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ขอเชิญครับ 
น.ส.ชลดา สายสมุทร ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบล     
รองปลัดอบต.ฯ    พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลอาจจัดท า กิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้  
(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร ซึ่งการจัดหาน้ าให้ประชาชนใช้ 
ถือว่าเป็นภารกิจ หน้าที่ ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณี  ที่บ้านหลัก
ด่าน หมู่ที่ 3 คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งดูแลระบบประปาหมู่บ้านของ  หมู่ที่ 3 และ
ผู้ใช้น้ าประปาบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ได้มีมติที่จะโอน กิจการประปาหมู่บ้านหลัก
ด่าน หมู่ที่ 3 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงดูแลรับผิดชอบนั้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ.
๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗ 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ 
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุ หรือ 

 

มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งจากการที่ผู้ใหญ่บ้าน
หลักด่าน หมู่ที่ 3 ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะโอนหรือมอบกิจการประปา
หมู่บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงดูแลรับผิดชอบ 
จึงเข้าหลักตามระเบียบที่ได้กล่าวถึง จึงขอให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่ทางอบต.จะได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ต่อไป  

นายทองสุข  บุญทะวงษ์  สมาชิกท่านใดสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะชี้แจงเพ่ิมเติมขอเชิญได้ครับ 
ประธานสภาฯอบต.   
ที่ประชุมสภาอบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน กระผมนายโพธิ์  อุตรวิเศษ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 เห็นสมควรให้รับโอน
ครับเนื่องจากปัญหาน้ าประปาเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ถ้าหมู่บ้านใหนไม่
ประสบปัญหาด้วยตนเองจะไม่รู้เลยครับว่า มันล าบากมากหากไม่มีน้ าใช้ หรือมีแต่
ไม่สะอาด ที่ผู้น าและชาวบ้านหลักด่าน ขอโอนระบบประปาหมู่บ้านให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดงดูแลรับผิดชอบนั้น ผมเห็นว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้อง
แก้ไขครับ  

นายทองสุข  บุญทะวงษ์  สมาชิกท่านใดสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
ประธานสภาฯอบต. 
ที่ประชุม . ไม่มี 
นายทองสุข บุญทะวงษ์ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ด้วยครับ 
ประธานสภาฯอบต.  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาหมู่บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ให้องค์การ 
 

/ บริหารส่วนต าบล ........ 
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บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง มาเป็นกรรมสิทธิ์ และเป็นผู้ดูแลกิจการประปา
หมู่บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 8 เสียง   ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯอบต.  ประกาศในที่ประชุมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาหมู่บ้านหลัก 

ด่าน หมู่ที่ 3 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง มาเป็นกรรมสิทธิ์ และเป็น
ผู้ดูแลกิจการประปาหมู่บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ต่อไป 

 

4.4 เรื่องพิจำรณำกำรรับโอนกิจกำรประปำหมู่บ้ำนทัพส่วย หมู่ที่ 5 ให้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดงดูแลรับผิดชอบ  

นายทองสุข  บุญทะวงษ ์  ต่อไปเป็นการพิจารณาในข้อ 4.3. เรื่องพิจารณาการรับโอนประปาหมู่บ้านทัพส่วย 
ประธานสภาฯอบต.  หมู่ที่ 5  ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ดูแลรับผิดชอบ เรียนเชิญ 

ท่านนายก อบต.ครับ 
นายจตุรวิทย์ อายุยืน ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลระบบประปา 
นายก อบต. หมู่บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 ได้แจ้งความประสงค์ตามบันทึกรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ 
 คณะกรรมการอื่นๆอีก ได้มีมติเห็นชอบให้โอนกิจการประปาหมู่บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดท า
ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือขอโอนกิจการประปาหมู่บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 แล้วนั้น ซึ่ง
ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1 สมุดบันทึก  

1.1 บันทึกรายงานการประชุม สมุด 1 เล่ม 
1.2 บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประปา บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 สมุด 1 เล่ม 
1.3 บันทึกรายชื่อผู้ใช้น้ า/การจดมาตรวัดน้ า สมุด 1 เล่ม 

2. สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)  
2.1 ถังกรองน้ า 2 ใบ 
2.2 ระบบไฟควบคุมไฟมอเตอร์ 1  ชุด 
2.3 ชุดมอเตอร์ปั๊มน้ า 2  ชุด 
2.4 ถังเก็บน้ าใส  ขนาด  2,000  ลิตร 6   ใบ 
2.5 ถังเก็บน้ าหอถังสูง  ขนาด  2,000  ลิตร 4  ใบ 
2.6 ระบบท่อจ่ายน้ าประปา พร้อมมาตรวัดน้ าและอ่ืน ๆ 1 หลัง 

 

รวมถึงทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดส่งมาพร้อมแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามระบบ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้พิจารณาต่อไป  

ประธานสภา อบต. ขอให้ท่านรองปลัดได้อธิบายถึง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ขอเชิญครับ 
น.ส.ชลดา สายสมุทร  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติ 
รองปลัดอบต.ฯ    สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  

7 พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๖๘ ภายใตบ้ังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจ
จัดท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้  

 
/(1) ให้มีน้ า .................. 
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(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร  
ซึ่งการจัดหาน้ าให้ประชาชนใช้ถือว่าเป็นภารกิจ หน้าที่ ส าคัญขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในกรณีที่บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องการใช้ 
น้ าประปาและคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งดูแลระบบประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 5 ได้มี
มติที่จะโอน กิจการประปาหมู่บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวดงดูแลรับผิดชอบนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๕ 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศ พัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ 
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ นั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  ซึ่งจากการที่
คณะกรรมการหมู่บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะโอนหรือ
มอบกิจการประปาหมู่บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
ดงดูแลรับผิดชอบ จึงเข้าหลักตามระเบียบที่ได้กล่าวถึง จึงขอให้สภาได้พิจารณาให้
ความ เห็นชอบก่อนที่ทางอบต.จะได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ต่อไป  

นายทองสุข  บุญทะวงษ ์  สมาชิกท่านใดสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอเชิญสอบถามเพ่ิมเติมได้ 
ประธานสภาฯอบต.   
ที่ประชุม    ไม่มีข้อสงสัย  
นายทองสุข บุญทะวงษ ์ กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงด้วยครับ 
ประธานสภาฯอบต.  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาหมู่บ้านทัพส่วย  หมู่ที่ 5 ให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง มาเป็นกรรมสิทธิ์  และเป็นผู้ดูแลกิจการประปา
หมู่บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 8 เสียง   ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯอบต.  ประกาศในที่ประชุมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาหมู่บ้านทัพ 

ส่วย หมู่ที่ 5 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง มาเป็นกรรมสิทธิ์  และเป็น
ผู้ดูแลกิจการประปาหมู่บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 ต่อไป 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอต่อสภา อบต.บ้างครับ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะ

เสนอต่อที่ประชุมเชิญครับ 
ประธานสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนอต่อที่ประชุมเชิญครับ 
นายโพธิ์  อุตรวิเศษ ครับกระผม นายโพธิ์ อุตรวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ขอขอบคุณ 
ส.อบต. ม. 5 ท่านสมาชิกสภาอบต.ที่ยกมือให้มีมติการโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า หมู่ที่ 5 บ้านทัพส่วย และขอขอบคุณท่านนายกที่ได้เปิดไฟส่องสว่าง
ให้กับหมู่ที่ 5  ชาวบ้านกระผมดีใจมากที่สุดที่รับแสงสว่างพร้อมกับระบบน้ าประปา
ที่ดีข้ึน กระผมขอขอบคุณมากๆครับ   

ที่ประชุม  รับทราบ 
/ นายอัฐพงษ์ ..................... 
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นายอัฐพงษ์  ภาระคร ครับกระผม นายอัฐพงษ์  ภาระคร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   
ส.อบต. ม. 3               เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ 3 ที่ฝากกระผมเข้าสภา คือเรื่องเดิมครับคือ 

เรื่องที่  พ่ีน้องประชาชนร้องขอถนนแอลฟัสติกเส้นรอบวัดบ้านหลักด่าน เพราะว่า
ผิวหน้าถนนคอนกรีตทุกแห่งเกิดความเสียหายในตอนนี้เหลือแต่หิน ปูนกับทรายไม่
ทราบหายไปไหนหมด  ในช่วงฝนตกที่ผ่านมาการเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวกครับ   
และข้อที่สอง  มีเรื่องแจ้งกองช่าง  ไฟถนนไฟส่องสว่างช่วงที่แล้ว กลางวันไฟเปิด
ฝากติดตาม ช่วยดูด้วยครับ 

นายสมพงษ์  สร้อยสาคู กระผมนายสมพงษ์  สร้อยสาคู  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็ง  
ส.อบต. ม.9                ขอเสนอเรื่องที่ 1 เรื่องไฟฟ้าที่ทับซ้อน อยากให้ท่านย้ายไฟฟ้าไปจุดทางตะวันตกจะ 

ได้หรือไม่ครับจะท าให้พี่น้องที่ยังไม่มีไฟส่องสว่างได้รับแสงสว่างครับ 
เรื่องที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ให้วางท่อระบายน้ าหน้าบ้านนางสาวเยาวลักษณ์  สัน
โสภา ได้ไหมครับ 

นางอุมาพร  สันโสภา      ดิฉัน นางอุมาพร  สันโสภา ส.อบต.หมู่ที่ 1 ค่ะ ว่าจะไม่ขอแต่ก็ได้รับความ 

ส.อบต. ม.1 เดือนร้อนจริงๆ ถนนเส้นเดิม คือ ถนนเพ่ือการเกษตรตรงจากนาแม่เอ่ียม  สาลีวัน 
ไปทางหนองเสาเฮือนเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้ทาง อบต.ลงดินและถมด้วยหินคลุก 

วันนั้นฝนตกท าให้ประชาชนได้รับอุบัติเหตุขึ้น  ดิฉันเจอเหตุการณ์พอดี  แต่อาการ
ไม่เป็นอะไรมาก ได้พูดคุยกับประชาชนว่าท าไมลุกขึ้นเร็วจัง  ว่าจะถ่ายภาพให้นายก
ดูอยู่ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆ  รบกวนฝากด้วยนะค่ะ 

     

นายก อบต.  ครับขออนุญาตนะครับ  เส้นถนนรอบวัดบ้านหลักด่าน  เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง 

นะครับ  กระผมได้ไปดูอยู่ครับเกิดการช ารุดมากครับ  และเรื่องไฟส่องสว่างของ 

หมู่ที่ 9 คืออย่างนี้นะครับเบื้องต้นนี้ในการย้ายไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายก่อนจากการไฟฟ้า
แน่นอน  สองคือผมจะคุยรายละเอียดอย่างนี้นะครับ  คือทางกรมเขาจะให้อีก 1 ตัว
ที่คุยกับทางกรมไว้  แต่ที่นี้ เวลาผมขอผมจะขอ 3 ตัวนะครับ  ขอหมู่ที่ 1 ตัวหนึ่ง  
และหมู่ที่ 2 อีกตัวหนึ่ง และหมู่ที่ 9 ตัวหนึ่งตามแบบที่ก าหนด  และได้ลงพ้ืนที่คุย
รายละเอียดกับหมู่ที่ 9 แล้วว่าเหตุที่ยังไม่ได้ย้ายไฟฟ้าส่องสว่างให้นั้นเรียบร้อยแล้ว   
และตอนนี้เขาให้เส้นบ้านหนองจอกไปหลักด่านมาหนึ่งตัว   และจะได้ดูเรื่อง
งบประมาณเหลือจ่ายอีกทีตามงบที่เราส่งขอไปนั้น   ถ้าเราไม่ขอส่วนตรงนี้เราก็จะ
ไม่มีไฟที่จะไปต่อ  เพราะงบประมาณ อบต.เรามีไม่เพียงพอ  ที่นี้ถ้าเกิดผมย้ายไฟฟ้า
ผมโอนงบมาย้ายไฟฟ้าเพ่ือรอบหน้าผมได้งบมาจะท าให้ทับซ้อนกันแล้วจะเกิดปัญหา
ต้องย้ายไฟฟ้าอีก   ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอีก ผมเลยบอกว่าให้ผมพิจารณาอีกรอบ เพราะ
จะมีเงินเหลือจ่ายอยู่  แต่สมมุติว่าเงินเหลือจ่ายลง  เราดันไม่ได้บ้านดงเค็ง  หมู่ที่ 9 
ผมก็จะย้ายทีเดียวไปบ้านน้อยเลยจะได้ไม่ย้ายไปเส้นหลักนะครับ  เส้นหลักตรงสี่
แยกวิ่งตรงลงไปทางบ้านท่านเลขาฯน่ะครับ  คือตรงนี้ได้มีโอกาสท าความเข้าใจกับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับ จริงๆผมอยากย้ายไฟฟ้าเลยแต่เกิดปัญหามี
ค่าใช้จ่าย  ซึ่งเราไม่สามารถย้ายเองได้ต้องให้ไฟฟ้ามาย้ายให้ราคาโดยปกติเสาต้น
สามพันเขาคิดในราคาหมื่นสอง  คือราคาสูงเกินไปนะครับผมเลยรอในรายละเอียด 

 / ต่าง ๆ ..................... 
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ต่างๆ ที่เราจะได้งบประมาณต่างๆ เข้ามา  เพราะถ้าเกิดย้ายสามรอบเกิดความ
ซับซ้อน  ผมเลยต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ  และขอให้ท่านได้ช่วยชี้แจงให้
ประชาชนทราบด้วยนะครับ   ส่วนเรื่องท่อระบายน้ าหมู่ที่ 9  จะใช้ท่อกี่ท่อนครับ  
ขนาดเท่าไหร่ครับ  และหมู่ท่ี 1 ครับใช้กี่ท่อน ขนาดเท่าไหร่ครับ 

 

นายสมพงษ์  สร้อยสาคู ขอประมาณ 6 ท่อน  ขนาด 40 นิ้ว  ครับ 
ส.อบต. ม.9 

นางอุมาพร  สันโสภา ค่ะขอจ านวน 6 ท่อน  หน้า 40 นิ้วเช่นกันค่ะ 

ส.อบต. ม.1                            
ที่ประชุม  รับทรำบ 

นายพงษ์สา  หารไชย ครับเรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา นายก อบต. รองนายก  
รองนายก อบต. อบต. รองปลัด อบต. ขออนุญาตนะครับในส่วนการประชุมของวันนี้นะครับ  เรื่องที่

จะแจ้งให้ฟังคือเรื่องการเจ็บป่วยของท่านสมลักษณ์  ยางน้อย ในขณะนี้ได้เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ  กระผมอยากให้ทุกท่านหลังเลิกประชุมได้เข้าไป
เยี่ยมท่านสมลักษณ์  ยางน้อยด้วยนะครับ  เนื่องจากมื้อวานนี้ท่านสมลักษณ์เริ่ม
หายใจติดขัดแล้ว  ขอเชิญนะครับ และเม่ือเช้าผมโทรถามอาการจากภรรยาของท่าน  
แจ้งว่าอาการของท่านเริ่มดีขึ้นแล้วครับ  แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่  พวกเรา
ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนะครับ ตั้งแต่วันนั้นที่ท่านออกมาจนถึงวันนี้  เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่
ได้รับการรักษาเข้าออกในโรงพยาบาล  ก็ถือว่ายังไม่ปกติต้องรับการดูแลรักษาจาก
หมอเป็นระยะ ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม  รับทรำบ 

นางพูนทรัพย์  นาคาแก้ว ขอแจ้งในที่ประชุมให้ทราบเนื่องจากพ่อของนางสาวภูษณิศา ชัยศิลาได้เสียชีวิต 

รักษาราชการ ผอ.คลัง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมสวดอภิธรรมศพพ่อนางสาวภูษณิศา  ชัยศิลาใน 

เย็นนี้นะค่ะ เป็นคืนที่ 2 ทาง อบต.เราเป็นเจ้าภาพ  ขอความร่วมมือทุกท่านด้วยค่ะ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
นายเสถียร  พันโน ครับเรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา นายก อบต. รองนายก อบต.  
รองประธานสภา อบต. รองนายก อบต รองปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ และเพ่ือนสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านครับ   
       กระผมไม่มีอะไรมากหรอกนะครับ  อยากให้ท่านนายก อบต.หาวิธีแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้าได้ไหมในความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีคุณภาพที่ดีได้ไหมครับ  
ครับก็ไม่มีอะไรมากครับ  ขอบคุณครับ 

นายก อบต.  ครับ ในเบื้องต้นในส่วนตรงนี้น่าจะมีหนึ่งโครงการที่เข้ามา ผมได้คุยกับท่าน สจ. 
ไว้อยู่ครับ ท่านได้ลงถนนเส้นทัพส่วยไปเส้นทิ้งบ่อขยะแต่ไปเส้นตัดเข้าไปข้าง  ผมจะ
ลองคุยกับแกว่าย้ายมาเส้นที่ประชาชนเดือดร้อนได้ไหม เพราะประชาชนเดือดร้อน 
จริงๆ  เดี๋ยวจะลองคุยกับท่านอีกทีครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ นายจวน ................. 
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นายจวน   สาระติ ครับเรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา นายก อบต. รองนายก อบต.  
ส.อบต. ม. 4  รองปลัด อบต.  ครับเรื่องเดิมนั้นละครับเรื่องน้ าประปาแต่ตอนนี้ไหลดีมากครับแต่ 

ยังมีอีกเส้นที่ยังไม่มีท่อเมนประปา และยังไม่ได้มีน้ าประปาใช้ครับ  คือเส้นนางเลิศ   
ด าเกลี้ยง ตรงสามแยกทางเข้าหมู่บ้านครับ กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ได้
พิจารณาด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ และอีกเรื่องต้องขอขอบคุณท่านายก  และกอง
ช่าง ที่ได้ขยายไฟฟ้าส่องสว่างลงไปดอนปู่ตา จ านวน 2 หลอด  ท าให้เกิดแสงสว่าง
เพ่ิมข้ึน  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนอต่อที่ประชุมเชิญครับ   
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
ประธานสภา อบต. กล่าวขอบคุณที่ประชุม  และกล่าวปิดประชุม 
 
                                            (ลงชื่อ)   อัฐพงษ์     ภาระคร 
             (นายอัฐพงษ์    ภาระคร) 

    เลขานุการสภา อบต.หนองบัวดง 
       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)   จ านงค์   ค าอ้วน    (ลงชื่อ)   สมพงษ์  สร้อยสาคู 
         (นายจ านง   ค าอ้วน)                    (นายสมพงษ์   สร้อยสาคู) 
          กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (ลงชื่อ)   โพธิ์    อุตรวิเศษ 
              (นายโพธิ์   อุตรวิเศษ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   มีมติให้มีการรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2567 
 
    (ลงชื่อ)   ทองสุข    บุญทะวงษ์ 
                                                 (นายทองสุข   บุญทะวงษ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
 
 
 
 
 
 
 




